



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อ
สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
จำนวน ๑ อัตรา นั้น

บัดนี้ การสรรหาได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชี
และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่
นครราชสีมา ปรากฏตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ
เป็นต้นไป และในบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชี
ของผู้นั้นด้วย ดังนี้

๑. ผู้นั้นได้ขอละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกำหนด

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างและเริ่มปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา เลขที่
๙๙ หมู่ที่ ๙ ถนนราชสีมา - ปักธงชัย ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ในวันที่มา
รายงานตัว ขอให้ผู้สอบคัดเลือกได้มาพร้อมผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างประจำ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการ (ระดับ ๓ เดิม) หรือเทียบเท่าขึ้นไป มาทำสัญญาค้ำประกัน
การทำงานตามแบบที่ทางราชการกำหนด) ถ้าหากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่แจ้งให้ทราบดังกล่าว จะถือว่า
สละสิทธิ โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามที่สอบคัดเลือกได้ และจะเรียกผู้สอบได้ในลำดับ
ถัดไปมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุธน เอี้ยวสกุล)

นายช่างสำรวจอาวุโส

ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาฯ

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
แนบท้ายประกาศจังหวัดนครราชสีมา ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๒	นายฐนิต สุธรรมเทวกุล
๒	๐๐๑	นางสาวจิรภัทร์ ธีระชิต


